



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะเด็กซึลอย่ามัวแต่เรียกร้องสิทธิจนลืมหน้าที่ เร่งติดต่อ ม.ขอที่เรียน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 9 พฤษภาคม 2550 13:40 น.

แนะ "เด็กซึล" อย่ามัวแต่เรียกร้องสิทธิแต่ลืมหน้าที่ของตนเอง ให้เร่งขอติดต่อไปยังมหาวิทยาลัย-คณะที่สนใจอยากเข้าเรียน เชื่อสังคมไทยมีเมตตาธรรมสูง และพร้อมจะเยียวยาเด็กซึลให้มีที่เรียน ระบุ มศว ไม่กลัวการขอย้ายไปเรียนคณะที่มีคะแนนสูง แต่กลัวให้เรียนแล้วจะเรียนไม่จบหรือขอซึลอีก



วิรุณ ตั้งเจริญ
อธิการบดี มศว

หรือสาขาต่างๆ เขาจะใช้การพิจารณาในหลายๆ ประเด็น ซึ่งไม่ใช่การพิจารณาเพียงแค่คะแนนที่เด็กซึลเรียนมาเพียงอย่างเดียว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีเด็กซึลประมาณ 20 คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือในการสมัครสอบระบบแอดมิชชันต่อนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการว่า เป็นสิ่งที่เด็กซึลสามารถทำได้ แต่สิ่งที่อยากแนะนำก็คือ กลุ่มเด็กซึลจะไปร้องขอความเป็นธรรม หรือจะไปฟ้องศาลปกครองแล้วแต่ทำได้ หากแต่ควรคิดถึงหน้าที่ของตัวเองให้มากด้วย เพราะที่ผ่านมามาดูจะเห็นว่าเราจะใช้เพียงแคสิทธิกันมากกว่าหน้าที่ เรามักจะอ้างการเป็นประเทศประชาธิปไตย ใช้สิทธิของตัวเองเต็มที่แต่หน้าที่จะหย่อนยาน อยากให้เด็กซึลคิดและทำในสิ่งที่จะเป็นไปได้ จากนั้นลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล หากเด็กซึลอยากจะเรียนหรือโอนย้ายไปคณะไหนควรจะไปติดต่อมหาวิทยาลัยนั้น เข้าไปขอพบคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะนั้นๆ พูดคุยอย่างมีเหตุมีผล เชื่อว่าคณะ

อธิการบดี มศว กล่าวอีกว่า ปัญหาเด็กซึลเป็นปัญหาระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยต่างๆ และคณะต่างๆ จะมีเมตตารธรรมต่อกลุ่มเด็กซึ่ล ส่วนมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติร่วมกันจะยึดมติ ทปอ.เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2549 ในการใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ครั้งแรกครั้งเดียวในการประมวลผลแอดมิชชันนั้นก็คงจะมติที่ประชุมตรงนั้น และคงจะไม่มีเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ได้ในเวลานี้ก็คือต้องช่วยกัน เยียวยากลุ่มเด็กซึ่ลเท่าที่จะช่วยได้ให้มากที่สุด

“ในส่วนที่ **ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร** เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุว่าการย้ายโอนข้ามคณะและมหาวิทยาลัยนั้น ในกรณีที่นักศึกษาขอโอนย้ายจากคณะที่มีคะแนนสอบเข้าต่ำ ไปยังคณะที่มีคะแนนสอบเข้าที่สูงกว่านั้น มหาวิทยาลัย อาจจะไม่รับขอครหา ในส่วนนี้ มศว ไม่ได้กล่าวเรื่องขอครหา แต่สิ่งที่ มศว กังวลก็คือ เด็กเข้าไปเรียนแล้วจะสามารถเรียนจบได้หรือไม่ มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อีก สุดท้ายเด็กก็จะซึ่ลอีก หากไม่ช่วยกันพิจารณาเด็กอาจจะเรียนไม่จบ แต่อย่างไรก็ตามการให้โอกาสเด็กซึ่ลเพื่อให้มีที่เรียนนั้นจำเป็นต้องทำ และช่วยกันพิจารณาพวกเขาขึ้นมาให้ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของเด็กเองด้วย”